



ศูนย์โควิดฯ มท.

## โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย

**ด่วนที่สุด**

ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๒๐๗๕

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔

จาก ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเว้นจังหวัดสมุทรสาคร)

ด้วยศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) ได้จัดประชุมเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ โดยมีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (พลเอก อนุพงษ์ นาควาณิช) เป็นประธาน ซึ่งมีประเด็นข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย โดยให้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) สำหรับสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ รวมทั้งกำกับและติดตามร้านอาหารในพื้นที่ให้ดำเนินการตามมาตรการ D-M-H-T อย่างเคร่งครัด ดังนี้

๑. สถานบริการสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ หากพบผู้ติดเชื้อในสถานประกอบการแห่งใดแห่งหนึ่ง ให้ปิดสถานประกอบการนั้น ๆ เป็นเวลาอย่างน้อย ๒ สัปดาห์ กรณีพบเชื้อในสถานประกอบการหลายแห่งในพื้นที่ใกล้เคียงกัน ให้ปิดสถานประกอบการในพื้นที่นั้น ๆ เป็นเวลาอย่างน้อย ๒ สัปดาห์ และกรณีมีการแพร่ระบาดในสถานประกอบการหลายแห่งในพื้นที่จังหวัดใด ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร พิจารณาปิดสถานประกอบการในพื้นที่ทั้งจังหวัด/กรุงเทพมหานคร เป็นเวลาอย่างน้อย ๒ สัปดาห์

๒. การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม สามารถดำเนินการได้ตามที่ทางราชการกำหนด ในแต่ละพื้นที่อย่างเคร่งครัด ในกรณีตรวจพบผู้ติดเชื้อในสถานประกอบการ ให้ผู้มีอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อมีคำสั่งปิดสถานทีนั้น ๆ เพื่อจัดระเบียบและระบบป้องกันโรคโควิด - 19 อย่างน้อย ๒ สัปดาห์ กรณีตรวจพบว่าการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ในร้านอาหารหรือเครื่องดื่มหลายแห่งในพื้นที่จังหวัดใด ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานครพิจารณาเพิ่มการปิดร้านอาหารที่มีความเสี่ยง ได้แก่ สถานประกอบการที่เป็นห้องแอร์ สถานประกอบการที่ไม่ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคโควิด - 19 เป็นเวลาอย่างน้อย ๒ สัปดาห์ โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ตรวจกำกับดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคโควิด - 19 ตามที่ทางราชการกำหนดอย่างสม่ำเสมอ

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) จึงขอให้จังหวัดดำเนินการตามข้อสั่งการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ที่ นร ๐๘๐๑.๐๑/๔๒๕๒ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ ที่ส่งมาพร้อมนี้

(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน  
ในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด  
และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

สำนักงาน ศบค.มท. (สนผ.)

โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๔๘๕๗ มท. ๕๐๑๘๘



ที่ นร ๐๘๐๑.๐๑/๔๒๕๒

ถึง รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) ได้จัดการประชุม ประจำวัน เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ เพื่อขับเคลื่อน เร่งรัดและติดตามการปฏิบัติงานของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามตามนโยบาย แนวทาง หลักเกณฑ์ และมาตรการ ที่รัฐบาลหรือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 กำหนด ทั้งนี้ ศปก.ศบค. จึงขอแจ้งผลการประชุมเพื่อให้ ส่วนราชการทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

เมษายน ๒๕๖๔

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

โทร. ๐ ๒๖๒๙ ๘๐๐๐ ต่อ ๔๐๐๖

โทรสาร ๐ ๒๖๘๒ ๖๒๓๕

ผลประชุม สปก.ศบค.  
ประจำวันจันทร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔

๑. ด้วย สปก.ศบค. ได้จัดการประชุมประจำวันของ สปก.ศบค. ในวันที่ ๕ เม.ย. ๖๔ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พล.อ. อนุพงษ์ นาควาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธานสรุปสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้

๒. ผลการประชุม

ลำดับ	ประเด็นการประสานงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑.	มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) สำหรับสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ	สปก.สร./ ศบค.มท./ กทม.	
	<p>๑.๑ เห็นชอบมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด - 19 ในสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้ดำเนินการตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด โดยเน้นย้ำให้ประชาชนใช้แอปพลิเคชัน (Application) ก่อนและหลังเข้าสถานที่ เพื่อประโยชน์ต่อการสอบสวนโรคต่อไป</li> <li>- ห้ามมีการเต้นรำในสถานที่ดังกล่าว และต้องมีการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสที่ใช้ร่วมกันบ่อย ๆ เช่น ลูกบิดหรือมือจับ ประตู ก๊อกน้ำ ห้องสุขา โต๊ะ</li> <li>- พนักงานเจ้าหน้าที่ (ฝ่ายปกครองร่วมกับฝ่ายสาธารณสุข) ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการประเภทสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ เพื่อกำกับและติดตามให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวด้วย</li> <li>- ประชาชนที่เดินทางไปยังสถานประกอบการดังกล่าวหรือมีความกังวลว่ามีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด - 19 ให้ทำแบบประเมินความเสี่ยง พร้อมทั้งเฝ้าระวัง สังเกตอาการตัวเอง และกักตัวเป็นระยะเวลา ๑๔ วัน ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามสายด่วนกรมควบคุมโรค ๑๔๒๒ หรือ EOC กทม. โทร ๐๙๔ ๓๘๖ ๐๐๕๑</li> </ul> <p>๑.๒ สปก.ศบค.หารือร่วมกับ สร. และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง</p>		

	<p>เพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสม หากปรากฏว่ามีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจากสถานที่ดังกล่าว โดยแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ดังนี้</p> <p>(๑) ระดับที่ ๑ หากสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งปิดเพื่อปรับปรุงเป็นการชั่วคราว เป็นเวลาอย่างน้อย ๑๔ วัน</p> <p>(๒) ระดับที่ ๒ หากพบผู้ติดเชื้อหรือมีการระบาดในพื้นที่ข้างเคียง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ สั่งปิดเพื่อปรับปรุงเป็นการชั่วคราว รายพื้นที่ในระดับเขตหรืออำเภอ เป็นเวลา อย่างน้อย ๑๔ วัน</p> <p>(๓) ระดับที่ ๓ กรณีพบผู้ติดเชื้อแพร่กระจายเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ของจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร พิจารณาปิดสถานที่ที่มีความเสี่ยงดังกล่าวทั้งจังหวัดเพื่อปรับปรุงเป็นเวลาอย่างน้อย ๑๔ วัน</p> <p>ทั้งนี้ ให้ สธ. นำข้อเสนอแนะดังกล่าว ไปหารือใน ศปก.สธ. (EOC) เพื่อกำหนดมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อประกอบการพิจารณาตกลงใจต่อไป</p>		
๒.	ให้ฝ่ายปกครอง มท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำกับและติดตามร้านอาหารทุกพื้นที่ ให้ดำเนินการตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด	ศบค.มท./ กทม./ สธ.	
๓.	<p>ที่ประชุม ศปก.ศบค. พิจารณาข้อเสนอการผ่อนคลายมาตรการป้องกันโควิด - 19 ของ จ.สมุทรสาคร เนื่องจากในปัจจุบันมีจำนวนผู้ติดเชื้อลดลงอย่างต่อเนื่องและสามารถควบคุมการแพร่ระบาดในจังหวัดได้เป็นอย่างดี สรุปสาระสำคัญ ดังนี้</p> <p>๓.๑ เห็นชอบในการปรับลดด้านจุดตรวจ จาก ๘ ด้าน เหลือ ๔ ด้าน</p> <p>๓.๒ เห็นควรให้ชะลอการเปิดสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะออกไปก่อน เนื่องจากในห้วงระยะเวลานี้ เห็นควรติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด  อย่างไรก็ตาม หากไม่ปรากฏจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ ขอให้ จ.สมุทรสาคร นำเสนอมาตรการผ่อนคลายดังกล่าวอีกครั้ง ภายหลังเทศกาลสงกรานต์</p> <p>๓.๓ การผ่อนคลายมาตรการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว เห็นควรให้ยึดหลักการตามข้อ ๙ ของข้อกำหนดออกตาม</p>	ศบค.มท./ จ.สมุทรสาคร/ ศปก.สธ.	

	<p>ความในมาตรา ๙ (ฉบับ ๑๘) ซึ่งกำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดของจังหวัดต้นทางและปลายทาง สามารถพิจารณาอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวเดินทางเพื่อการทำงานข้ามจังหวัดได้และต้องปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด</p> <p>ทั้งนี้ การผ่อนคลายมาตรการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวของจังหวัดสมุทรสาคร ขอให้พิจารณาเฉพาะกรณี que จำเป็นไปก่อน และขอให้นำกรณีการดำเนินการนำแรงงานต่างด้าวเดินทางข้ามจังหวัดของ จ.นนทบุรี ที่นายกรัฐมนตรีได้อนุมัติตามการเสนอของคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ มาเป็นกรณีเทียบเคียง เพื่อปรับใช้กับกรณีของ จ. สมุทรสาคร ต่อไป</p>		
๔.	<p>ให้ทุกส่วนราชการร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมของการแบ่งมอบภารกิจความรับผิดชอบในการกำกับดูแลมาตรการป้องกันโควิด - 19 ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในห้วงระยะเวลาต่อไป</p>	ทุกส่วนราชการ	
๕.	<p>ให้ โฆษก ศบค. สร้างความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-A เพื่อเตรียมรองรับเทศกาลสงกรานต์ รวมทั้งเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำกับติดตามการปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการกำหนดอย่างรวดเร็วและเคร่งครัด</p>	โฆษก ศบค.	
๖.	<p>ศปก.ศบค. รับทราบการจัดงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี ๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๖ - ๓๐ พ.ค. ๖๔ ณ อาคารไบเทค ตามที่ วช. เสนอ และให้ วช.หารือกับ สธ. เกี่ยวกับรายละเอียดการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด - 19 เพิ่มเติมให้เหมาะสมกับพื้นที่และรูปแบบการจัดกิจกรรม ทั้งนี้ ต้องเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด</p>	วช./ศปก.สธ.	
๗.	<p>ให้ สธ. หารือร่วมกับ กทม. หรือหน่วยงานในพื้นที่ เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการวัคซีน เพื่อให้การดำเนินการสอดคล้องกับที่แผนบริหารจัดการวัคซีนกำหนด</p>	กทม./สธ.	

ศปก.ศบค.

๕ เมษายน ๒๕๖๔



## ข้อเสนอแนะย้ามาตรการป้องกันโรคโควิด - 19 (ตั้งแต่ 5 เม.ย. 64 เป็นต้นไป)

1. สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ หากพบผู้ติดเชื้อ  
ในสถานประกอบการ ให้ดำเนินการดังนี้

1.1 กรณีพบผู้ติดเชื้อในสถานประกอบการแห่งใดแห่งหนึ่ง ให้ปิดสถานประกอบการนั้นๆ  
เป็นเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์

1.2 กรณีพบผู้ติดเชื้อในสถานประกอบการหลายแห่งในพื้นที่ใกล้เคียงกัน ให้ปิดสถานประกอบการ  
ในพื้นที่นั้นๆ เป็นเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์

1.3 กรณีมีการแพร่ระบาดในสถานประกอบการหลายแห่งในพื้นที่จังหวัดใด ให้คณะกรรมการโรคติดต่อ  
จังหวัด/กทม. พิจารณาปิดสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัด/กทม. เป็นเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์  
หมายเหตุ : ให้ ศปม. เพิ่มความเข้มข้นและควมถี่ในการตรวจกำกับดูแล ให้สถานประกอบการดำเนินการ  
ป้องกันโรคโควิด - 19 ตามที่ทางราชการกำหนด ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

## ข้อเสนอแนะมาตรการป้องกันโรคโควิด - 19 (ตั้งแต่ 5 เม.ย. 64 เป็นต้นไป)

2. การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม สามารถเปิดดำเนินการได้ตามที่ทางราชการกำหนดในแต่ละพื้นที่ โดยเน้นย้ำมาตรการป้องกันโควิด - 19 อย่างเคร่งครัด ในกรณีตรวจพบผู้ติดเชื้อในสถานประกอบการ ให้ผู้มีอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ดำเนินการดังนี้

2.1 กรณีตรวจพบผู้ติดเชื้อในร้านอาหารหรือเครื่องดื่มในสถานประกอบการใด ให้มีคำสั่งปิดสถานที่นั้นๆ เพื่อจัดระเบียบและระบบป้องกันโรคโควิด - 19 อย่างน้อย 2 สัปดาห์

2.2 กรณีตรวจพบว่ามีอาการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ในร้านอาหารหรือเครื่องดื่มหลายแห่ง ในพื้นที่จังหวัดใด ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. พิจารณาเพิ่มการปิดร้านอาหารที่มีความเสี่ยง ได้แก่ สถานประกอบการที่เป็นห้องแอร์ สถานประกอบการที่ไม่ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคโควิด - 19 เป็นเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์

หมายเหตุ - ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคโควิด - 19 ตามที่ทางราชการกำหนดอย่างสม่ำเสมอ